

Số: /KH-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), để ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; Thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022). UBND xã Quang Trung ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa" trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sĩ và những người có công với nước.

Tuyên truyền những gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống...

Tiếp tục thực hiện việc xét duyệt hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Tiếp tục làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú.

Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào tình nghĩa: “Phong trào vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa”; “Phong trào xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”; “Phong trào xây tặng và sửa chữa Nhà tình nghĩa, Đỡ đầu phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, nêu gương người có công tiêu biểu trong các lĩnh vực và các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đền ơn đáp nghĩa thông qua các tin bài trên hệ thống truyền thanh.

Nắm bắt tình hình đời sống các đối tượng người có công, phối hợp với các tổ chức thăm hỏi động viên.

Rà soát, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, điển hình báo cáo tại Lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu có thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” do Tỉnh tổ chức.

Chuẩn bị kinh phí, quà tặng cho người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà đến người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Tổ chức đoàn đi dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bim Sơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CC Lao động – Thương binh & Xã hội

Tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Phối hợp với Công chức Văn hóa tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Phối hợp với Công chức Địa chính - xây dựng tiếp tục thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công cải thiện nhà ở.

Tham mưu UBND xã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà đến gia đình thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tham mưu UBND xã tổ chức đoàn đi dâng hương viếng tại nghĩa trang liệt sỹ thị xã Bim Sơn.

2. Ban chỉ huy quân sự xã

Chủ trì, phối hợp với CC Lao động – Thương binh & Xã hội, các Ban, ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết các chính sách chế độ còn tồn đọng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ trong lực lượng vũ trang.

3. Công chức Văn hóa -XH

Chủ trì, phối hợp với CC Lao động – Thương binh & Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ với những hoạt động thiết thực, phong phú. Thời gian tập trung cao điểm từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022.

Hướng dẫn các thôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ.

4. Công chức Địa chính - Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với CC Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công cải thiện nhà ở.

5. Trạm Y tế

Tổ chức mở đợt khám sức khỏe, cấp thuốc cho người có công; đặc biệt quan tâm đến khám chữa bệnh cho thương, bệnh binh nặng; thân nhân các liệt sỹ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

6. Công chức Tài chính - Kế Toán

Căn cứ vào kế hoạch, nội dung hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ được Chủ tịch UBND xã phê duyệt, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm được thực hiện, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

7. Công chức Văn Phòng – Thống kê

Chủ trì, phối hợp với CC Lao động - Thương binh & Xã hội xây dựng lịch, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà đến gia đình thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

Phối hợp với CC Lao động - Thương binh và Xã hội, CC Văn hóa -XH phát động cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn dân mở đợt vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt mục tiêu đề ra.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Thăm hỏi, tặng quà Người có công và thân nhân người có công, phụng dưỡng đỡ đầu thân nhân Liệt sỹ.

Tổ chức đoàn thấp nền dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ và các nhà bia ghi tên liệt sĩ thị xã.

Chỉ đạo các đoàn viên Thanh Niên tổ chức dọn vệ sinh, môi trường.

9. Các thôn

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ theo kế hoạch của UBND xã; Tham gia cùng đoàn lãnh đạo xã thăm hỏi, tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, vận động cán bộ, viên chức, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công khó khăn về nhà ở.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, UBND xã đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thị xã theo quy định.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH thị xã (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Các bộ phận có liên quan;
- Các thôn;
- Lưu: VP, LĐTBXH.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thắng